



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 150 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ช่วงวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- สสว. เผยจีดีพีเอสเอ็มอี 58 โต 3.5% หวังท่องเที่ยวหนุน
- คต. เผยส่งออกข้าว 4 เดือนแรกลดลง คงเป้าทั้งปี 10 ล้านตัน ความต้องการข้าวคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- BOI ชูผลงานอนุมัติลงทุน 957 โครงการ วงเงิน 3.3 แสนล้าน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยผลการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอี ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 3.5 โดยยังคงต้องติดตามว่าจีดีพีเอสเอ็มอีจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้หรือไม่เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ และการที่ผู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของปัจจัยต่างประเทศมีผลกระทบต่อเอสเอ็มอีบ้างแต่ไม่มากนัก โดยปัจจัยบวกต่อเอสเอ็มอีที่ชัดเจนในปีนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศขึ้นทะเบียน เพื่อทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีครั้งใหม่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าเอสเอ็มอีลงทะเบียนเพิ่มปีละ 1 แสนราย **กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ สามารถส่งออกข้าวได้ 3.2 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกข้าวได้ 3.8 ล้านตัน** โดยหากพิจารณาตามสถิติการส่งออกข้าวในช่วงต้นปีมักจะชะลอตัวลงและเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีที่เป็นฤดูกาลส่งออกหลักของไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนีไว้ที่ 10 ล้านตัน เนื่องจากพบสัญญาณดีมีความต้องการซื้อข้าวคุณภาพสูงของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันสถานการณ์ด้านการแข่งขันในตลาดข้าวโลกจะเป็นการแข่งขันในตลาดข้าวคุณภาพต่ำโดยเฉพาะประเทศอินเดียและเวียดนามที่มีปริมาณข้าวออกมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวนา จึงต้องมีการปรับตัวไปสู่การพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการตลาดข้าวคุณภาพดี เพราะตลาดข้าวคุณภาพดีของไทยยังสามารถมีโอกาสที่จะเติบโตและเป็นช่องทางในการสนับสนุนให้การส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) **เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา บีโอไอได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็ว ซึ่งในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-เมษายน 2558) บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 957 โครงการเงินลงทุนรวม 325,490 ล้านบาท** สูงกว่ามูลค่าการอนุมัติโครงการลงทุนช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ผ่านมาถึง 6.5 เท่า (โครงการที่ได้รับการอนุมัติช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่า 43,370 ล้านบาท) แม้ว่าการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาจะมีจำนวนและมูลค่าโครงการต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ก็ตามแต่การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของ BOI นั้นกลับมีจำนวนและมูลค่าโครงการสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อีกทั้งอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เน้นกิจการประเภทที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและต่อประเทศเป็นหลัก จึงสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการลงทุนของภาคเอกชนจึงเร่งรัดสนับสนุนเม็ดเงินลงทุน ซึ่งนับเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ภาครัฐจะสามารถทำได้ในขณะนี้



เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- จีดีพียูโรโซน ไตรมาส 1/58 ขยายตัว 0.4% มากสุดในรอบเกือบ 2 ปี
- จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากลง 0.25%
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันล้นตลาด

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น นำโดยการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนสำนักงานสถิติแห่งชาติดูโรป (Eurostat) รายงานตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 1/2558 ขยายตัวร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.3 ถือเป็น การขยายตัวที่มากที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี (นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2556) โดยได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจฝรั่งเศสและอิตาลีที่ขยายตัว ดีเกินคาด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยูโรโซนในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลง และผลจากมาตรการ QE ที่ธนาคารกลางยุโรปนำมาใช้ ด้านเศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงว่าจะชะลอตัวมากขึ้นส่งผลให้ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะ 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 5.10 และ 2.25 ตามลำดับ นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 6 เดือนที่ธนาคารกลางจีนตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 64.10 เหรียญสหรัฐ ต่อ บาร์เรล เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังมีสัญญาณว่ามีการเพิ่มกำลังการผลิต Shale Oil ในสหรัฐฯ มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็น การเพิ่มแหล่งขุดเจาะเป็นครั้งแรกในรอบปีหลังมีการลดกำลังการผลิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (18-22 พฤษภาคม 2558)

- ดัชนีชี้หน้าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เดือนเม.ย. จาก Conference Board